


Samantekt íbúafundar borgastjóra í Árbæ 10. febrúar 2024 

 

Borgarstjórinn í Reykjavík hélt opinn íbúafund í Árbæjarskóla, laugardaginn 10. febrúar 2024, þar sem 
boðið var upp á samtal íbúa og borgarstjóra. 32 manns sótu fundinn.  

 

Borgarstjóri opnaði fundinn og kynn� fyrirkomulag. Áhersla væri á þáttöku gesta með annarsvegar 
umræðu í hópum og hins vegar í formi könnunar á forri�nu Men� þar sem hver og einn fundargestur 
gæ� set inn sínar áherslur og tekið þát í að mynda orðaský sem bir�st á skjá. Í framhaldi af því væri 
orðið gefið laust og fólk gæ� betur útskýrt málið fyrir öllum fundagestum, auk þess sem starfsfólk 
borgarinnar gæ� betur tekið niður ábendingar. 

 

Hvað er það besta við Árbæinn?  

Ges�r voru spurðir hvað væri það besta í þeirra nærumhverfi. 

Ges�r nefndu fles�r nátúruna og nálægð við Elliðaárdalinn sem það besta í þeirra hverfi. Einnig var 
töluvert talað um að það væri got íþrótastarf í Árbænum. Ges�r voru almennt ánægðir með 
sundlaugina og þeim finnst skólakerfið got.  

Orðaský fundargesta: 

 

 

Hvað má bæta í Árbænum?  

Næst voru ges�r spurðir hvað mæ� bæta í þeirra hverfi. 

Mikil áhersla var lögð á aukna íþrótaaðstöðu í Árbænum, þá sérstaklega að bæta þyr�i aðstöðu Fylkis 
og var nýt knathús o� nefnt. Töluvert var einnig ræt um að auka æ� þjónustu, það van� 



vei�ngastaði í hverfið og þá nefndu íbúar að þjónusta Austurmiðstöðvar æ� að vera nær Árbæ, hún 
væri að þjónusta of stórt svæði.  

Einnig var talað um að bæta æ� almenningssamgöngur, innan hverfis, á milli hverfa og í Elliðaárdal. 
Ges�r minntust á að laga þyr�i göngus�ga í hverfinu og gera umhverfið snyr�legra. Að lokum 
minntust ges�r á að bæta þyr�i sorphirðu.  

 

 

Orðaský fundargesta: 

 

Hvað á borgarstjóri að setja í forgang?  

Í lok fundar voru ges�r spurðir hvaða mál borgarstjóri æ� að setja í forgang.  

Ges�r töluðu um að borgarstjóri æ� að setja almenningssamgöngur og skólamál í forgang. Einnig 
nefndu nokkrir að úthverfin ætu að fá forgang og athygli borgarstjóra.  

 

Einstaka hugmyndir  

• Sparkvöll við Árbæjarskóla  
• Hjólas�g á Rafstöðvarveg  
• Setja skólagarða  
• Fá Árbæjarlónið a�ur  
• Framhaldsskóla í Árbæinn  
• Samræma aðferðir íþrótafélaga �l að ná �l foreldra erlendra barna  
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